

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่อง กระทู้ถาม
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่ การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
- ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นหยง

1.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน	ประธานสภาเทศบาล	ฤกษ์ เบ็ญฮาวัน	
2	นายอัปโตรอชิง กานา	รองประธานสภาเทศบาล	อัปโตรอชิง กานา	
3	นายชอมะ อาแว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ชอมะ อาแว	
4	นางสุฮายา ดอเลาะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สุฮายา ดอเลาะ	
5	นายกิตติศักดิ์ อาแว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	กิตติศักดิ์ อาแว	
6	นายมูหามะ เจะแวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	มูหามะ เจะแวง	
7	นายอิสมาแอ มะมิง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	อิสมาแอ มะมิง	
8	นายหูเซ็ง วาเต็ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	หูเซ็ง วาเต็ง	
9	นายหามะ วานี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	หามะ วานี	
10	นายอัปดุลเลาะ เจะโวะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	อัปดุลเลาะ เจะโวะ	
11	นายมาหามะ มะลี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	มาหามะ มะลี	
12	นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา	เลขานุการสภาเทศบาล	เจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา	

2.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

3.รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ที่ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสาเหมุหมัด อัลอิตรุส	นายกเทศมนตรี	สาเหมุหมัด อัลอิตรุส	
2	นายไชยิตอับดุลฮาгим อัลยุฟรี	รองนายกเทศมนตรี	ไชยิตอับดุลฮาгим อัลยุฟรี	
3	นายหามะ วาจิ	รองนายกเทศมนตรี	หามะ วาจิ	
4	นายรอมือลี เจะแล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	รอมือลี เจะแล	
5	นายยุกต์ ราชนุ้ย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ยุกต์ ราชนุ้ย	
6	นางกาญจน์ อินบุญส่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กาญจน์ อินบุญส่ง	
7	นางพรทิพย์ บุญบูรณกิจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ บุญบูรณกิจ	
8	นางสาวไสนับ เปาะโซะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ไสนับ เปาะโซะ	
9	นางมารีียม แวนิ	นักวิชาการศึกษา	มารีียม แวนิ	
10	นางนัสหิมะ โตะตะ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	นัสหิมะ โตะตะ	
11	นางสาวตอหิเราะ ลาเต๊ะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ตอหิเราะ ลาเต๊ะ	
12	นางสาวเจะโรสนี มีนาติง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เจะโรสนี มีนาติง	
13	นางสาวซาบีเราะ บาโงแล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ซาบีเราะ บาโงแล	
14	นางปาอีชีะ วาเต็ง	ประชาชน	ปาอีชีะ วาเต็ง	
15	นางเสาวเต๊ะ ปี	ประชาชน	เสาวเต๊ะ ปี	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ครบองค์ประชุม นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำพนักงานเทศบาล โอน(ย้าย) เข้ามาปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลตันหยง นางนันทะ โตะตะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ประธานสภา เชิญนางสาวนันทะ โตะตะ กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ
นางสาวนันทะ โตะตะ รายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาลและได้แนะนำตัวเองพอสังเขปว่าย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และพร้อมนำความรู้ความสามารถมาเสริมการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลตันหยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ประธานสภา ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา รายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาล และแจ้งว่าบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้จัดทำเป็นเอกสารและให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจแล้วเสร็จ โดยได้สำเนาแจกจ่ายสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบมีข้อผิดพลาดหรือไม่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ประธานสภา สอบถามที่ประชุมสภาเทศบาล ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแก้ไขอีก จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตันหยง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 กระทั่งถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติเรื่องการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ตามหนังสืออำเภอยะหริ่ง ด่วนที่สุด ที่ ปน 0023.15/ว 5340 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตันหยง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา

กล่าวรายงานตัวต่อประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยง และได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา เรื่องการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลตันหยง เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลตันหยงที่เสนอมาพร้อมนี้

ประธานสภา

ให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลตันหยงเรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลตันหยงและสั่งพักการประชุมชั่วคราว เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุม และได้เชิญ นายฤกษ์ เบ็ญฮาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมสภาเทศบาล (ต่อ) ดังนี้

ประธานสภา	เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลต้นยางเรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลต้นยาง
	ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขออภิปรายร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลต้นยาง ประธานสภาเทศบาลจึงให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุม จึงขอมติในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นยาง ในการเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลต้นยางเรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลต้นยางโดยการให้ยกมือขึ้นพื้นศีรษะ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นยางและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 และปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(ลงชื่อ) เจ๊ะมูฮามัดสัน เจ๊ะอูมา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเจ๊ะมูฮามัดสัน เจ๊ะอูมา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นยาง